



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง	สื่อ
1. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
2. แพนพังก์แทลันจีค่อมมีเฮ..ปีนี้แทงช่อสะพรั่ง	เดลินิวส์
3. คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ	แนวหน้า
4. ความเชื่อมั่นเกษตรกรพื้น'จุนทร์'ซื้ออานิสงส์'ประกันรายได้'	แนวหน้า
5. ดีอีเอสหนุนศูนย์ดิจิทัล สอนปชช.ขายออนไลน์ ปรับตัวสู้ภัยโควิด-19	ข่าวหุ้น
6. คอลัมน์: สถานีอีอีซี: พลิกโฉมสะพานปลาท่าเทียบเรือแลนมาร์คเพื่อท่องเที่ยว	ไทยโพสต์
7. คอลัมน์: กระจกไร้เงา: สัตว์เศรษฐกิจที่น่าจับตา	ไทยโพสต์
8. ก.ก.ปิดชื่อ13ขุนพลซ้กฟอก ป้องกันโดนคุกคาม	มติชน
9. คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า	แนวหน้า
10. เยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย3,440ล้านบาท	posttoday.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
หัวข้อข่าว : คอลัมน์: เกษตรวันนี้

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ฉบับที่ : 26044 หน้า : 17(บนซ้าย)

เกษตรวันนี้ประจำวันจันทร์ 1 กุมภาพันธ์ ตกต่ำ รัฐบาลได้ชุด โครงการประกันรายได้
พ.ศ. 2564..... ● **นางจุฑารีย์ พิชายผอ.สำนัก** เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 63/64
งานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 นครราชสีมา โดยกำหนดราคาและปริมาณประกันรายได้
(สศท.5) สำนักงานเศรษฐกิจการ หัวมันสำปะหลังสดเชื่อแป้ง 25%
เกษตร(สศท.) เดือนเกษตรกร กิโลกรัมละ 2.50 บาท ครั้ว
ผู้ปลูกมันสำปะหลัง จ.นคร เรือนละไม่เกิน 100 ต้น และ
ราชสีมา ระวางโรตไบค่าง ต้องไม่ซ้ำแปลง ในพื้นที่
มันฯ ที่กำลังระบาดใน เพาะปลูกมันสำปะหลัง
พื้นที่ อ.เสิงสาง ครบุรี ทั่วประเทศ โดยเกษตรกร
และปัทมชัย พื้นที่ความ ต้องขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมัน
เสียหายรวม 2.74 แสนไร่ สำปะหลังกับกรมส่งเสริม
ซึ่งเกษตรจังหวัดนครราชสีมา การเกษตร และแจ้งเพาะปลูก
สีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 63-31
ได้แก้ไขไปกว่าร้อยละ 43 ของ มีนาคม 64 ทั้งนี้ ให้เกษตรกร
พื้นที่การระบาด ขอให้เกษตรกรหมั่นตรวจ แจ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยว กับกรมส่งเสริมการ
แปลงสม่ำเสมอ..... ● เพื่อเป็นการช่วย เกษตรนับจากวันที่เพาะปลูก **ไม่น้อยกว่า 8**
เหลือเกษตรกรไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน **เดือน..... ●**
ในช่วงสถานการณ์ที่ราคา มันสำปะหลัง **นายกฯหล่ำปลี**





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : แพนพันธุ์แท้ลันจีค่อมมีเฮ..ปีนี้แทงช่อสะพรั่ง

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : 26044 หน้า : 17(บน)

แพนพันธุ์แท้ลันจีค่อมมีเฮ..ปีนี้แทงช่อสะพรั่ง

น.ส.วีชนี นาคบุตร รวท.ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ราชบุรี (สศท.10) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ลันจีค่อมเป็นผลไม้ทางการเกษตร ที่มีรสชาติหวาน หอม อร่อย และมีถิ่นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทำให้เป็นที่นิยมของผู้บริโภคกันอย่างแพร่หลาย โดย จ.สมุทรสงคราม เป็นแหล่งผลผลิตลันจีค่อมอันดับ 1 ในภาคกลาง เกษตรกรนิยมปลูก ลันจีค่อมลันจีค่อม คาดในปี 64 มีพื้นที่ปลูกให้ผล 5,194 ไร่หรือกว่าปีที่ผ่านมา 9 ไร่ เพราะลันจีค่อมกลองไม่ให้ผลผลิตทุกปีเกษตรกรจึงไถ่ไปปลูกส้มโอและมะพร้าวแทน ส่วนผลผลิตรวม 2,415 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 63 ที่มี 1,417 ตัน เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามี (ธ.ค. 63-ม.ค. 64) มีอากาศหนาวเย็นนานติดต่อกันกว่า 15 วัน จึงทำให้มีโอกาสที่ลันจีค่อมจะติดผลผลิตกว่าร้อยละ 80 ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงแทงช่อดอกแล้ว ร้อยละ 70 ของพื้นที่ ทั้งนี้ ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนหลงฤดูในช่วงที่กำลังติดดอก ซึ่งอาจส่งผล

ต่อปริมาณผลผลิตลันจีค่อม โดยผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดในช่วงเดือน มี.ค.-พ.ค. และจะออกสู่ตลาดมากที่สุดในช่วงสงกรานต์ สำหรับความพิเศษของลันจีค่อมหรือหอมลำเจียก นอกจากจะเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงดังราชาผลไม้ของ จ.สมุทรสงครามแล้ว ยังได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ในชื่อ "ลันจีค่อมสมุทรสงคราม" ซึ่ง



มีจุดเด่นที่เมื่อสุกเต็มที่จะมีสีแดงเข้ม รูปร่างกลมรูปไข่หรือรูปหัวใจ เมล็ดทรงยาว เปลือกมีหนามดั่งหรือหนามแหลม ห้างเสมอทั้งลูกและไม่เป็นกระจุก ห้างดิ่งเปลือกบาง เนื้อหนากกรอบสีขาวอมชมพูเรื่อ ๆ เนื้อแห้ง รสชาติหวานอมฝาด มีกลิ่นหอม ตามปกติลันจีค่อมสมุทรสงครามจะให้ผลผลิตปีละครั้ง ในช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย. แต่ไม่ได้ให้ผลผลิตทุกปี บางครั้งให้ผลผลิตปีเว้นปี หรืออาจทิ้งระยะห่างนานถึง 3 ปี แล้วแต่สภาพอากาศ การที่จะให้ติดผลนั้นจะต้องมีอุณหภูมิต่ำกว่า 20 องศาต่อเนื่องกันเกิน 15-20 วัน อุณหภูมิเกินกว่า 120 วัน จะทำให้ลันจีค่อมมีรสชาติอร่อยที่สุด



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : แพนพันธุ์แท้ลั่นจีค่อมมีเฮ..ปิ่นแทงซ่อสะพรัง

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : 26044 หน้า : 17(บน)



จึงฝากถึงเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ ให้เก็บเกี่ยวผลผลิตที่ได้คุณภาพ และขอเชิญชวนผู้บริโภคลงทุนผลผลิตลิ้นจี่ของเกษตรกรโดยตรง หรือสั่งซื้อแบบออนไลน์โดยกลุ่มเกษตรกรเอง เพื่อกระจายผลผลิตไปยังผู้บริโภคได้รวดเร็วและมากยิ่งขึ้น สำหรับการเลือกซื้อลิ้นจี่ก่อนสมุทรสงครามของแท้รสชาติอร่อยนั้น ให้ดูที่ลักษณะผลจะต้องสีแดงจัด ผลจะเป็นทรงกลมไม่มากนักจะมีเหมือนมะสองข้าง ผิวเปลือกด้านในสีชมพูออกแดง รสชาติอาจมีติดฝาดเล็กน้อย หากแก้จัดเต็มที รสชาติจะหวานไม่ติดฝาด ส่วนเปลือกหนามจะต้องไม่คมมากนัก และหนามจะไม่ถี่มาก ขั้วของลูกลิ้นจี่ที่กามีลูกเล็ก ๆ เป็นสีเขียวแสดงว่ายังมีติดฝาดและอมเปรี้ยวอยู่บ้าง ซึ่งหากเป็นสีแดงแปลว่ารสฝาดก็หมดไปแล้ว หากท่านที่สนใจข้อมูลลิ้นจี่ก่อนสมุทรสงคราม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สศท.10 โทร. 0-8283-7951-54 หรืออีเมล zone10@oae.go.th



จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ทุกหน่วยงานต้องปรับตัวในการทำงาน เพื่อคุมเข้มและเฝ้าระวังการระบาดของโรคตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร ก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีหน่วยงานให้บริการประชาชนอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ที่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อให้บริการพี่น้องเกษตรกรได้อย่างทันทั่วถึงและทั่วถึง ทั้งนี้ วันก่อน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ไลฟ์สด แดงลงข่าว “กรมส่งเสริมการเกษตร ก้าวสู่เกษตรวิถีใหม่” สร้างความมั่นใจในมาตรการคุมเข้ม เฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) พร้อมเปิดแนวทางการก้าวสู่เกษตรวิถีใหม่ ว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยได้จัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการและประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และเตรียมพร้อมในการรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคฯ การปฏิบัติงานตามนโยบาย หรือข้อสั่งการของศูนย์ประสานงานระดับกระทรวงฯ รวมถึงการปฏิบัติงานในทุกหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งสำนักงานเกษตรจังหวัด 77 จังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ 882 แห่ง ศูนย์ปฏิบัติการ อีก 50 ศูนย์ ให้สามารถบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดช่วงสถานการณ์การระบาด รวมถึงต้องร่วมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากรและสถานที่ ให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การระบาดได้เป็นอย่างดี

สำหรับการ “ก้าวสู่เกษตรวิถีใหม่” เป็นวิถีใหม่ที่กรมส่งเสริมการเกษตร จะต้อง

ทำงานร่วมกับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เครื่องมือสื่อสารเป็นตัวช่วย เช่น การเปิดแอปพลิเคชัน “FARMBOOK” หรือสมุดทะเบียนเกษตรกรออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเดินทางมาติดต่อ มีเครือข่ายการทำงานอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) เป็นเครือข่ายการทำงาน ที่มีจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกต่างๆ มาบริการให้กับพี่น้องเกษตรกร รวมถึงการเปิดแคมเปญชวนคนไทยช่วยกันอุดหนุนสินค้าเกษตร “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” ที่ได้รับผลกระทบจากการขนส่งสินค้าช่วงสถานการณ์โควิด เช่น มะม่วง กระหล่ำปลี กัญชงไม้ เป็นต้น รวมถึงมีเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ภายใต้สโลแกน “เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย เพียงคุณสั่ง เราพร้อมส่ง” เพื่อเป็นสื่อกลางในการรวบรวมข้อมูลสินค้าเกษตร ที่มีช่องทางการติดต่อซื้อขายแบบออนไลน์ และผ่านการคัดเลือกจากคณะทำงานฯ ระดับจังหวัด กัดสรรสินค้าเกษตรคุณภาพดีจากเกษตรกรตัวจริง อาทิ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่, Smart Farmer (SF), Young Smart Farmer (YSF), วิชาทักชุมชน และองค์กรเกษตรกรอื่นๆ จากทั่วประเทศ ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง ในราคายุติธรรม ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และได้เพิ่มช่องทางให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายสินค้า บนเว็บไซต์ “www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com” ด้วยตนเอง โดยกรมฯ จะมีการคัดเลือกสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น GAP, เกษตรอินทรีย์ อย., ฮาลาล ซึ่งปัจจุบัน เป็นช่วงที่สินค้าเกษตรกำลังจะออกสู่ตลาด กรมฯยังได้เตรียมวางแผนรับมือสินค้าเกษตรโดยจะจัด แคมเปญ อีกครั้งในรูปแบบ สั่งสินค้าแบบ pre-order ของผลไม้จากสวนที่กำลังจะออกสู่ตลาดเร็วๆ นี้ เช่น มะขาม มะม่วง ทุเรียน รวมไปถึงสินค้าเกษตรอื่นๆ เช่น หอม กระเทียม ซึ่งรูปแบบและวิธีการสั่ง จะมีการประกาศเชิญชวนอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ฝากให้ติดตามข่าวสารผ่าน Facebook “ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร” หรือเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร อย่างต่อเนื่อง...

ขุนเกษตรรา

ความเชื่อมั่นเกษตรกรพื้น 'จุนทร'ชื้ออานิสงส์'ประกันรายได้'

นายจุนทร ลักษณ์วิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ได้สำรวจและรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคและความเชื่อมั่นเกษตรกรปี 2563 พบว่า มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าปี 2563 จะเป็นปีที่ประสบปัญหาหลายด้านต่อเนื่อง ทั้งสงครามการค้า การถดถอยของเศรษฐกิจโลก และการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เริ่มระบาดในเดือนธันวาคม 2562 และส่งผลกระทบต่อไทยในช่วง 4 เดือนของปี 2563

“ปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมของไทยในช่วงเวลาดังกล่าวลดลง ก่อนที่จะปรับตัวดีขึ้นตามสถานการณ์และความสามารถในการรับมือกับปัญหาของรัฐบาลไทย และกระทรวงพาณิชย์ที่มีประสิทธิภาพ ยกเว้นบางช่วงที่อาจมีสถานการณ์ที่

ทำให้ผู้บริโภคมีความกังวลต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่บ้าง แต่โดยรวมความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทยปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา” นายจุนทร กล่าว

สำหรับปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้สถานการณ์โควิด-19 ของโลกยังเป็นปัญหา และเศรษฐกิจโลกยังซบเซานั้น มาจากพื้นฐานโครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันที่สามารถลดทอนผลกระทบจากภายนอกได้ดี รวมทั้งการบริหารจัดการดูแลของภาครัฐในทุกมิติ ทั้งการดูแลค่าครองชีพ การช่วยเหลือผู้ประกอบการ ทั้งรายใหญ่ รายกลางและรายย่อย และการดูแลประชาชนเฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพเกษตรกร ที่ภาครัฐให้ความสำคัญและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ทำให้ราคาสินค้าเกษตรสำคัญหลายตัว

ปรับตัวดีขึ้น มีนโยบายประกันรายได้เกษตรกรเป็นตัวช่วยสำคัญ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นตามลำดับ

ทั้งนี้ ความเชื่อมั่นโดยรวมเกษตรกรปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ความเชื่อมั่นในอนาคตของเกษตรกรปรับตัวมาอยู่ในระดับที่สูงกว่า 50 ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4 แล้ว ตั้งแต่เดือน ก.ย.-ธ.ค. 2563 และมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นหรือมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเดินหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรในพืชหลัก 5 ชนิด ทั้งข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โครงการช่วยเหลือผลไม้และพืชเกษตรทุกตัวเชิงรุก รวมถึงโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรและประชาชนต่อไป

ดีอีเอสหนุนศูนย์ดิจิทัล สอนปชช.ขายออนไลน์ ปรับตัวสู้ภัยโควิด-19

‘ดีอีเอส’ หนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน สอนประชาชน นำเทคโนโลยีดิจิทัลประยุกต์ใช้งานเพื่อการค้าขายสินค้าและบริการออนไลน์ ปรับตัวสู้ภัยโควิด-19

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ระลอกใหม่ ส่งผลให้การซื้อขายออนไลน์ (อีคอมเมิร์ซ) เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน ทำให้หลายธุรกิจจะต้องปรับตัวและเกิดการเลิกจ้างงานเพื่อลดจำนวนคน หรือกระทั่งจะต้องปิดกิจการ ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากจะต้องตกงาน และบางกลุ่มกลับไปภูมิลำเนาเดิม

ดังนั้น ศูนย์ดิจิทัลชุมชน จะมาช่วยสร้างโอกาสให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี สามารถสร้างรายได้ในทุกพื้นที่ โดยใช้ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้งานเพื่อการค้าขายสินค้าและบริการ ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าชุมชน เพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมภายหลังโควิด-19 ด้วย

ปัจจุบันศูนย์ดิจิทัลชุมชนดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สศช.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ ซึ่งปี 2563 ดำเนินการไปแล้ว 250 ศูนย์ ซึ่งปี 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มอีก 250 ศูนย์ และอยู่ระหว่างหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อพัฒนาเพิ่มให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ขึ้น ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ท่านก็อยากให้ทำทุกตำบล ซึ่งหากครอบคลุมทั่วประเทศ จะทำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ” นายพุทธิพงษ์ กล่าว

ทั้งนี้ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน นอกจากจะมีเครื่องมือเพื่อช่วยในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำในการใช้งานแล้ว ขณะนี้ได้ให้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ประสานไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อศึกษาสภาวะภูมิอากาศและสภาพพื้นดินของแต่ละชุมชนในการทำการเกษตร การปลูกผัก หรือการเลี้ยงสัตว์ของแต่ละชุมชน เพื่อจัดทำคลิปวิดีโอสอนประชาชนในชุมชนได้รู้วิธีการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนนั้น ๆ ด้วย เช่น คลิปสอนการปลูกผัก การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การขายของออนไลน์ เป็นต้น เพราะการใช้เทคโนโลยีมาช่วยบวกกับการแนะนำที่ถูกต้องจะช่วยเพิ่มช่องทางในการทำมาหากินให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี

ขณะเดียวกัน เมื่อในแต่ละชุมชน มีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรก็สามารถนำสินค้ามาจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ Thailandpostmart ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ได้ รวมทั้งยังเป็นแพลตฟอร์ม e-Marketplace ที่รวบรวมสินค้า ชุมชน สินค้าเกษตร ที่มีคุณภาพใหญ่ที่สุดในประเทศ จะช่วยเพิ่มช่องทางการขายให้กับผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนได้ซื้อ ขาย จ่ายเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัย เป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และผู้ประกอบการรายย่อยโดยตรง

พลิกโฉมสะพานปลา ท่าเทียบเรือแหลมฉบังเพื่อท่องเที่ยว



ทหลายจังหวัดในภาคตะวันออกยังคงมีนักลงทุนและผู้ประกอบการให้ความสนใจที่จะเข้าไปอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 จะทำให้หลายภาคอุตสาหกรรมหยุดชะงัก ไม่สามารถเดินได้อย่างเต็มที่เหมือนในอดีต แต่ก็ยังมีผู้ประกอบการหลายรายมองว่าเป็นจังหวะของการกลับมาดูธุรกิจเชิงลึกได้มากขึ้น รวมถึงยังเป็นเวลาของการรีโนเวตเมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้บริการมากนัก เมื่อมาคู่กันที่จังหวัดชลบุรี ก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี ที่เนื้อหอมมากจริงๆ เพราะนอกจากจะมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรม การขนส่ง การค้าการลงทุนแล้ว การท่องเที่ยวถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ครอบคลุมถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

องค์การสะพานปลามีวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำในการบริหารจัดการแหล่งขนถ่ายและซื้อขายสัตว์น้ำที่ถูกสุขอนามัย ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล ภายใต้พันธกิจที่ต้องการพัฒนาและบริหารจัดการสะพานปลาท่าเทียบเรืออย่างมีมาตรฐานสุขอนามัยและเป็นธรรม ขณะเดียวกันยังจัดเก็บค่าใช้บริการสะพานปลาท่าเทียบเรือ และการใช้ทรัพย์สินสะพานปลาท่าเทียบเรือเช่นกัน ควบคู่ไปกับการสนับสนุนส่งเสริมให้ความรู้เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง พัฒนาระบบการบริหารองค์กร และฐานะการเงินด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ สำหรับการปรับปรุงท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา จึงเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวต่างชาติลดลงอย่างมาก แน่นนอนว่าในช่วงที่ผ่านมาได้มีการดำเนินงานเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้น ซึ่งโครงการพัฒนาและปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรืออ่างศิลา จึงจะดำเนินงานเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ

พัฒนาอ่างศิลาอีอีซี

นายมนเทียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา ตั้งอยู่ริมทะเล หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โครงการพัฒนาให้เป็นตลาดสินค้าสัตว์น้ำที่มีมาตรฐานถูกสุข

“ตลาดสะพานปลาอ่างศิลา จะเป็นตลาดอาหารทะเลสดใหม่ ไม่แช่สาร ผู้บริโภคจะได้รสชาติที่ดีที่สุด บนทำเลตลาดที่อยู่กลางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งมีความยาวลงไปทะเลกว่า 300 เมตร สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมฟื้นฟูเศรษฐกิจท่องเที่ยว เพื่อเป็นแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่สำคัญของ จ.ชลบุรี สนับสนุนเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (อีอีซี) พื้นที่เศรษฐกิจของภาคตะวันออกด้วย หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ”



นายมนเทียร อินทร์น้อย



อนามัย เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าประมง ยกกระดับรายได้อาชีพชาวประมงพื้นบ้าน ประมงพาณิชย์และผู้ค้าสัตว์น้ำในชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออก มีพื้นที่ 12,700 ตร.ม. จำนวน 328 ร้านค้า มีความคืบหน้าเกือบ 100% แล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบได้ในเร็วๆ นี้

นายมนเทียร กล่าวว่าการปิดฝุ่นและปรับโฉมใหม่ครั้งนี้ นอกจากพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นแหล่งรวมสินค้าสัตว์น้ำขนาดใหญ่ ภายใต้



คอนเซ็ปต์ “เกาะกุ้ง กินปู ดูปลา อ่างศิลา ชลบุรี” ที่แบ่งโซนการขาย ออกเป็นหลากหลายโซน ทั้งโซนแห้งและโซนเปียก รวมร้านค้ากว่า 316 แห่งแล้ว ยังจะเปิดพื้นที่ให้ชาวประมงพื้นบ้านนำเรือมาจอดเทียบท่าขาย อาหารทะเลและสินค้าสัตว์น้ำนานาชนิดด้วย เพื่อต่อยอดความเป็น Fish Marketing Organization ตลาดปลากลางทะเลแห่งแรกในประเทศไทย และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทั้งกลุ่มคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน จ.ชลบุรี

“ตลาดสะพานปลาอ่างศิลา จะเป็นตลาดอาหารทะเลสดใหม่ ไม่แช่สาร ผู้บริโภคจะได้รสชาติที่ดีที่สุด บนทำเลตลาดที่อยู่กลางทะเล แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งมีความยาวลงไปใต้อ่าวกว่า 300 เมตร สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมฟื้นฟูเศรษฐกิจท่องเที่ยว เพื่อเป็นแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่สำคัญของ จ.ชลบุรี สนับสนุนเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (อีอีซี) พื้นที่เศรษฐกิจของภาค ตะวันออกด้วย หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย” นายมนเทียรกล่าว ขณะเดียวกัน ยังมีโครงการพัฒนาพื้นที่สะพานปลาอีกหลายแห่งที่อยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนาศักยภาพให้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดินในพื้นที่สะพานปลาสมุทรปราการ โดยจัดหาเอกชนเป็นผู้ลงทุน ให้เกิดการบริหารจัดการทรัพย์สิน ในการหารายได้จากทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการบริหารแผนลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ และยุทธศาสตร์จังหวัด ให้เป็นศูนย์ส่งเสริมการผลิตสัตว์น้ำทะเลพื้นบ้าน และขนส่งทางน้ำจังหวัดสมุทรปราการ

ปั้นสมุทรสาครฮับออฟซีฟู้ด

สำหรับโครงการพัฒนาสะพานปลาสมุทรสาครนั้น องค์การสะพานปลาดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงสะพานปลาสมุทรสาคร ตามแผนงานที่วางไว้ และตามนโยบายของ นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ที่อยากให้ออล.พัฒนาสะพานปลาและท่าเทียบเรือทั้งหมดให้ทันสมัย สะอาด ถูกสุขอนามัย และเป็นจุดเช็กอินแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในแต่ละพื้นที่นั้น เพราะที่สะพานปลาสมุทรสาคร มูลค่ากว่า 300 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ ต.มหาชัย บนพื้นที่กว่า 7 ไร่ 3 งาน 96.1 ตารางวา มีความพร้อมมากในการพัฒนาให้เป็น “Hub of Seafood” เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในการรับประทานอาหารทะเลสด ปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อน และถูกสุขอนามัย

“วันนี้ ออล.ได้มีการปรับปรุงพื้นที่ให้มีความทันสมัย ก่อสร้างตลาดสัตว์น้ำครบวงจร ศูนย์อาหารทะเล และซูเปอร์มาร์เก็ตซีฟู้ด เพื่อรองรับผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว พร้อมท่าจอดประมงขนาด 150 คน เพื่อรองรับนัก

ท่องเที่ยว กลุ่มที่มาจากอุทยาน และกลุ่มประมงสมัครเล่น” นายมนเทียรกล่าว

สร้างแหล่งท่องเที่ยวเมืองหัวหิน

นอกจากนี้ยังมีนโยบายในการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงหัวหิน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน แก้ไขปัญหาปากท้องแก่ชาวบ้าน โดยจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาให้เป็นตลาดประมงพื้นบ้านสำหรับนักท่องเที่ยว มีการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำสด



สะอาดและผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูป โดยกลุ่มเกษตรกรทำประมงและชุมชนชาวประมงในอำเภอหัวหิน และพื้นที่ใกล้เคียง สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยดำเนินการปรับปรุงขยายท่าเทียบเรือด้านข้าง 2 ฝั่ง ก่อสร้างโรงคลุมคัดเลือกลสัตว์น้ำ ก่อสร้างสำนักงานห้องน้ำ สุขาสาธารณะ และปรับปรุงท่าเทียบเรือเดิมก่อสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในอำเภอหัวหิน

ขยายสู่นอนฟิชเป็นจุดเช็กอินใหม่

นายมนเทียรกล่าวว่า ในปี 2564 องค์การสะพานปลามีแผน

ดำเนินการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว สร้างรายได้ที่ยั่งยืน ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง คือ อาหารปลอดภัยและส่งเสริมการส่งออก ซึ่งมีเป้าหมายพัฒนาคุณภาพสัตว์น้ำให้ได้มาตรฐาน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น เพิ่มการจ้างงาน และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มสินค้า

ค้าสัตว์น้ำ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการส่งออกสัตว์น้ำ รวมทั้งผลักดันให้ทำเทียบเรือประมงภูเก็ตเป็น “Phuket Sire Fishery Town” หรือเมืองประมงภูเก็ต (ลิเวอร์พูล)

ขณะเดียวกัน ยังต้องการผลักดันให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางด้านการประมงในภูมิภาค และปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบพื้นที่โครงการให้มีมาตรฐานเหมาะสมกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และเป็นเมืองท่องเที่ยวยาวนานาชาติของประเทศ ประกอบไปด้วย ทำเทียบเรือประมงถูกสุขอนามัย ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ทั้งส่งและปลีกพร้อมทาน ตลาดผลไม้และผักสด อดก. สาขาภูเก็ต ทั้งส่งและปลีก ตลาดอาหารจากผลิตภัณฑ์ของกรมปศุสัตว์ ทั้งส่งและปลีกพร้อมทาน ตลาดขายของฝาก สินค้าโอท็อปที่ใหญ่ที่สุด ทั้งส่งและปลีก หมู่บ้านประมงจำลอง พร้อมเรือพาชชมล้าคลอง เสี่ยงป่าโกงกาง และท่าเรือท่องเที่ยว ชมรอบเกาะภูเก็ต อยู่ในระหว่างศึกษาความเป็นไปได้

ส่วนท่าเทียบเรือประมงปัตตานีจะเป็นตลาดขายสัตว์น้ำขนาดใหญ่กลางเมือง ที่ไม่ได้เป็นแค่ตลาดปลา แต่เป็นตลาดหรือแหล่งรวมสินค้าหลากหลาย ทั้งอาหารทะเล และอาหารทั่วไป (Non Fish) ของคนปัตตานี และในอำเภอใกล้เคียง อาทิ ยะหา ยะหริ่ง บันนังสตา รวมถึง จ.ยะลา จ.นราธิวาสด้วย ซึ่งสามารถต่อยอดทำอื่นๆ รวมถึงเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว มาซื้อบั้ง มากินอาหารทะเล เพื่อเป็นแลนด์มาร์คใหม่ เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ

นายมณฑิร ย้ำว่า องค์การสะพานปลายังค้างถึงถึงสิ่งสำคัญหลายๆ ด้าน และได้ดำเนินโครงการตรวจสอบฟอร์มาลินในสัตว์น้ำของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง โดยใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีการขนถ่ายสัตว์น้ำในระบบตรวจสอบย้อนกลับและมาตรฐานสุขอนามัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค สินค้าที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา มีมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่ดี สินค้าสัตว์น้ำสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างเป็นระบบและปลอดภัยจากสารฟอร์มาลิน โดยทำการสุ่มตรวจสอบฟอร์มาลินในตัวอย่างสินค้าสัตว์น้ำ เป็นการเฝ้าระวังสารดังกล่าวที่จะมีการผสมหรือปนเปื้อนในสินค้าสัตว์น้ำที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การทำประมงอย่างถูกกฎหมาย พัฒนาและยกระดับสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้มีมาตรฐานสุขอนามัย เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานของ EU และตามประกาศของกรมประมง รวมถึงการป้องกันสินค้าประมงให้ปลอดภัยจากสารพิษและสิ่งเจือปนที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค และการให้สินเชื่อเป็นกิจกรรมช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมงเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาทุกข์กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ เป็นการเปิดโอกาสให้ชาวประมงที่ขาดแคลนเงินทุนสามารถจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการทำการประมงที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นทางหนึ่งด้วย.



ลลิตเทพ ทรัพย์เมือง

สัตว์เศรษฐกิจที่น่าจับตา

‘ปลาแชลมอน’ คือสัตว์เศรษฐกิจระดับโลก และกลายเป็นเมนูอาหารสุดฮิตที่ทุกประเทศต้องลิ้มลอง ซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากความอร่อยของเนื้อปลาหรือคุณค่าทางอาหารเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการทำตลาดและสร้างการรับรู้ของสินค้าให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยเรื่องนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับรัฐบาลและภาคอุตสาหกรรมของนอร์เวย์ ซึ่งเป็นประเทศผู้เลี้ยงปลาแชลมอนเพื่อส่งออกรายใหญ่ของโลกที่สามารถสร้างแผนการตลาด, ควบคุมคุณภาพการผลิต และการโปรโมตสินค้าได้แบบครบวงจร จนทำให้มียอดคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง อย่างประเทศไทยเองในปี 2563 ที่ผ่านมา ก็มีการสั่งนำเข้าแชลมอนนอร์เวย์สูงถึง 16,771 ตัน มูลค่า 3,650 พันล้านบาท

เห็นได้ชัดเจนนว่าความสำเร็จในการทำตลาดของ ‘แชลมอนนอร์เวย์’ สามารถใช้เป็นกรณีศึกษาให้กับการทำแผนโปรโมต “สินค้าประมงและอาหารทะเล” ของไทยเพื่อส่งออกในอนาคตได้ ซึ่งจากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์พบว่าในแต่ละปีไทยส่งออกอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปเฉลี่ยอยู่ที่กว่า 1 แสนล้านบาทต่อปี

และก็เป็นข่าวดีที่ล่าสุด ‘กรมประมง’ ได้ศึกษาวิจัย สัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่สามารถแข่งขันกับ ‘ปลาแชลมอน’ จากยุโรปได้ และที่สำคัญที่สุดประเทศไทยสามารถเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงและผลิตเจ้าสัตว์ชนิดนี้ได้ นั่นก็คือ “ปลาช่อนทะเล” (Cobia Fish) หรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่า “ซูกิ (Sugi)” ซึ่งเป็นปลาที่ได้รับสมญานามว่าเป็น “แบล็กแชลมอน” ด้วยเนื้อที่เต็มคุณค่าทางโภชนาการสูง และมีรสชาติที่ดี สามารถนำมาใช้ประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู

นั่นทำให้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังกับกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัด

โครงการ “Sugi Business Case Challenge สำหรับโครงการปลาช่อนทะเลต้นแบบ (Sugi Model)” เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์พัฒนา รูปแบบทางการตลาดของปลาช่อนทะเล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการสร้างสัตว์น้ำเศรษฐกิจใหม่ของไทย

จากบทสัมภาษณ์ของ รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า ปลาช่อนทะเลถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าสนใจ เนื่องด้วยคุณสมบัติของปลานี้สามารถต่อยอดให้กลายเป็นเมนูอาหารได้หลากหลาย ซึ่งจะเป็นที่นิยมทั่วโลกได้ไม่ยาก แต่การจะไปให้ถึงระดับนั้นได้ ก็จำเป็นจะต้องมีแผนการตลาดที่เหมาะสม เพื่อสร้างแบรนด์และการรับรู้ รวมถึงรักษาคุณภาพของสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ โดยในขณะนี้ความต้องการในตลาดโลกของปลาช่อนทะเลกำลังเติบโตขึ้นทุกปี ซึ่งปัจจุบันทั่วโลกมีการเพาะเลี้ยงปลาช่อนทะเลในเชิงพาณิชย์แล้วกว่า 4-5 หมื่นตัน แต่ในประเทศไทยเองมีการผลิตได้เพียง 40 ตันต่อปี นับว่ายังเป็นแค่เพียงช่วงเริ่มต้นเท่านั้น

“ข้อดีของ ‘ปลาช่อนทะเล’ คือ เป็นปลาที่สามารถเพาะเลี้ยงได้ในเขตร้อน เจริญเติบโตได้เร็วมากภายใน 1 ปี น้ำหนักเฉลี่ย 5-8 กิโลกรัม ขณะที่ต้นทุนในการเลี้ยงค่อนข้างต่ำ เฉลี่ย 100 บาท/กิโลกรัม และมีราคาขายที่ค่อนข้างดี คือ 550 บาท/กิโลกรัม นับเป็นปลาทะเลทางเลือกสำหรับเมนูอาหาร”

สำหรับตลาดหลักของปลาช่อนทะเล คือ กลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน ญี่ปุ่น และผู้ผลิตปลาชนิดนี้หลักๆ มาจากจีน, ปากีสถาน, อิหร่าน และเวียดนาม โดยเชื่อแน่ว่าหากสามารถวางแผนการตลาดสำหรับปลาชนิดนี้ได้อย่างจริงจังและเกิดการรับรู้ในวงกว้างแล้ว จะเป็นจุดที่ทำให้เกิดความสนใจหันมาเพาะเลี้ยงปลาช่อนทะเลในเชิงพาณิชย์มากขึ้น ซึ่งปลาชนิดนี้สามารถเพาะเลี้ยงได้ทั้งทะเล ผึ่งอินตามัน และผึ่งทะเลอ่าวไทย

เชื่อว่าปลาช่อนทะเลเป็นเหมือนอัญมณีที่ซ่อนเร้นซึ่งรอวันเปล่งประกายในไม่ช้านี้ ซึ่งมันสามารถเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่โดดเด่นไม่แพ้กุ้งปลา ซึ่งเชื่อว่าหากแผนการตลาดมีการขับเคลื่อนจริงๆ ปลาช่อนทะเลนับเป็นทางเลือกใหม่ในการบริโภคของประชาชนทั่วไปอย่างแน่นอน และจะยิ่งกระตุ้นตลาดให้มีการเติบโตไปในอนาคตอันใกล้ด้วย.

ก.ก.ปิดชื่อ13ขุนพลชกฟอก ป้องกันโดนคุกคาม

จงถลก6รมต.-เป่า'บิกตู-ป้อม' พท.ช้ดรบ.ตัดตอนปมนิคมจะนะ

'ก้าวไกล'จัด 13 ขุนพลชกฟอก 6 รมต. ฟุ้งเป่าจัดหนัก'บิกตู-ป้อม' อูบชื่อคนอภิปรายป้องกันโดนคุกคาม 'เพื่อไทย'ช้ด รบ.ตัดตอนปมนิคมอุตฯจะนะ เย้ยกล้วยโยง'ประวิตร' 'โพลูญ์'แจง 4 ก.พ.โหวตแก้ รธน.มาตรา 256

(อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 1

ชกฟอก

ยุทธพงศ์ขวางยึดสัมปทานสายเขียว

เมื่อวันที่ 31 มกราคม ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม และรองหัวหน้าพรรค พท. แถลงกรณีการปรับขึ้นค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวว่า รถไฟฟ้าสายนี้ผ่านเส้นทางสำคัญในกรุงเทพฯ (กทม.) หลายสถานี ถ้าสัมปทานจบแล้วให้ กทม.หรือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เข้าไปรับผิดชอบ จะเท่ากับเป็นรัฐบาลเข้าไปบริหารทั้งหมด ดังนั้น จึงไม่ใช่กิจการที่รัฐจะต้องทำกำไรสูงสุด แต่เป็นกิจการที่รัฐจะต้องอำนวยความสะดวก และช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเป็นการลดการใช้รถ เป็นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาจราจรอย่างโง่ก็ตาม ปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ เพราะสถานีที่เป็นไฮเดจ ซึ่งผ่านสถานีที่สำคัญใน กทม.ติดสัญญาสัมปทานบีทีเอส ซึ่งจะหมดลงในปี 2572 ทั้งสายเขียวเหนือและสายเขียวใต้ ดังนั้น วิธี

แก้ปัญหาจึงต้องให้สัญญาสัมปทานทั้งสายเขียวเหนือและสายเขียวใต้ หมดพร้อมกันในปี 2572 แล้วรวมเป็นสายเดียวกัน ให้ค่าแรกเข้ามีราคาอยู่ที่ 17 บาท แบบที่ รฟม.ดำเนินการกับรถไฟฟ้าสายอื่นๆ ทั้งนี้ หากยังแบ่งแบบนี้จะทำให้ รฟม. ขนคนจากพื้นที่รอบนอกเข้ามาใช้บริการในพื้นที่ไฮเดจ ซึ่งเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจของ กทม. และรัฐจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย เพราะราคาค่าโดยสารในพื้นที่ไฮเดจสูง และแต่ต้องไม่ได้เพราะติดสัญญาสัมปทานอยู่

ขู่จัดหนักชกฟอก-ปมนิคมจะนะ

นายยุทธพงศ์กล่าวต่อว่า สำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบนี้รัฐบาลหนักแน่นนอน เพราะหลังจากฝ่ายค้านยื่นญัตติขออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล เมื่อวันที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา ปรากฏว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สั่งให้ถอนเรื่องนิคมอุตสาหกรรมจะนะ จังหวัดสงขลา ออกจากวาระการประชุม สืบเนื่องจากฝ่ายค้านเคยยื่นเรื่องนี้ไว้ และมอบหมายให้ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานตรวจสอบเรื่องนี้ ซึ่งเรื่องดังกล่าวมีเจ้าสำโรงปูนให้หนักการเมืองไปกว่านั้น ชื่อพื้นที่สีเขียว และใช้ชื่อฤทธิพิสัยเปลี่ยนเป็นพื้นที่สีม่วง ที่จะใช้ทำนิคมอุตสาหกรรมในภายหลัง โดยอ้างว่าเป็นพื้นที่ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอบต.) ซึ่งทำให้โยงไปถึง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ที่ควบคุมดูแล ศอบต. ทำให้นายกฯถึงกับเดิน ซึ่งหากไม่มีมูลเรื่องนี้จะเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.เมื่อวันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมาไปแล้ว

ก้าวไกลจองกฐิน6รัฐมนตรี

นายธีรวัชชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล (ก.ก.) และนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการจัดคิวอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีว่า เบื้องต้นคนขึ้นอภิปรายประมาณ 13 คน อาจมีการขวกลบ เพราะอยู่ในช่วงระหว่างหาหรือ ส่วนใครบ้างนั้นขออนุญาตยังไม่เปิดเผย แต่รัฐมนตรีที่ทางพรรคจะอภิปรายไม่ไว้วางใจมีทั้งหมด 6 คน ได้แก่ 1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 2.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 3.นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 4.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 5.นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ 6.นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทางพรรค ก.ก.เน้นหนักไปที่ พล.อ.ประยุทธ์กับ พล.อ.ประวิตร ซึ่งเป็นเป้าหมายหลัก

ขอปิดชื่อคนชกฟอกหวั่นถูกขู่

นายวิโรจน์กล่าวว่า ที่ไม่สามารถเปิดเผยชื่อผู้อภิปรายก่อนได้นั้นเป็นเพราะทางพรรค ก.ก.ต้องปกป้อง ส.ส.ที่ขึ้นอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพราะถ้าเปิดเผยรายชื่อผู้อภิปราย ตัวผู้อภิปรายเองในบางที่ก็ถูกข่มขู่ ถูกคุกคามก่อนที่จะอภิปราย จึงยังไม่สามารถเปิดเผยในเรื่องนี้ได้

เมื่อถามว่า มีกระแสข่าวว่าฝ่ายรัฐบาลระบุว่าถ้าฝ่ายค้านมีหลักฐานเด็ดพานนี้คงมีการปล่อยออกมาเพื่อสร้างกระแสสังคมแล้ว มองว่าอย่างไร นายวิโรจน์กล่าวว่า ต่อให้มีหลักฐานหรือไม่มีหลักฐานรัฐบาลชุดนี้ไม่เคยให้ความสำคัญกับหัวใจของประชาชนอยู่แล้ว ถ้ารัฐบาลระบุนอกมาอย่างนี้แสดงว่าเขามั่นใจว่าเขาสามารถคุมสั่งยังมืออย่างไรเขาก็ชนะ รัฐบาลไม่ได้สนใจเรื่องเนื้อหาไม่ได้สนใจเอกสาร แต่รัฐบาลคงมั่นใจว่าสามารถควบคุมการคุมข้ายันชวาทัน ส.ส.ฟากรัฐบาลได้เท่านั้นเอง ซึ่งคิดว่า

รัฐบาลให้ความสำคัญกับเสียงในสภาเท่านั้น แต่ไม่ได้คำนึงถึงความลำบาก ความเดือดร้อน และความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่นอกสภา ซึ่งตรงกันข้ามกับพรรค ก.ก.ที่ให้ความสำคัญกับความทุกข์ยากปากท้องและเสียงเรียกร้องต่างๆ จากประชาชน ดังนั้น การอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดเราขอยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ต้องประสิทธิภาพและการใช้จ่ายเงินภาษีที่พี่น้องประชาชนของรัฐบาลชุดนี้เป็นอย่างไร แล้วเราจะใช้พื้นที่เวทีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนี้ในการปกป้องไม่ให้ออกเฝ้าเอาเปรียบ ไม่ให้นำเงินภาษีของประชาชน ไปเป็นประโยชน์ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือเข้ากระเป๋าตัวเอง

กมธ.แก้รธน.ถกเนื้อหาเสร็จแล้ว

นายไพบุลย์ นิตติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) รองประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 ว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่) รัฐสภา กล่าวว่า กมธ. พิจารณาเนื้อหาทั้งฉบับเสร็จแล้ว และในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ จะพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง รวมถึงการลงมติในประเด็นที่พิจารณา ได้แก่ มาตรา 256 ว่าด้วยมติของสมาชิกสภา ในชั้นรับหลักการที่มีผู้ส่งความเห็น ใน 3 ประเด็น คือ ใช้เสียง 3 ใน 5, ใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่ง และใช้เสียง 2 ใน 3 นอกจากนี้ยังมีประเด็นว่าด้วยการส่งทำประชามติ ในมาตรา 256(8) ตามร่างของ ส.ส.รัฐบาล ที่ระบุให้นำไปทำประชามติ หากเนื้อหาแก้ไขหมวด 1 บททั่วไป หมวด 2 พระมหากษัตริย์ หมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรืออำนาจหน้าที่ศาลหรือองค์การอิสระหรือเรื่องที่ทำให้ศาลหรือองค์การอิสระไม่อาจปฏิบัติหน้าที่หรืออำนาจได้

ลั่นสภา-ส่งศาลรธน.ตีความแก้รธน.

นายไพบุลย์กล่าวถึงการประชุมร่วมรัฐสภา ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ เพื่อพิจารณาญัตติขอให้รัฐสภาวินิจฉัยเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 210(2) ของรัฐธรรมนูญ ที่ตนและนายสมชาย แสวง การ ส.ว. เป็นผู้เสนอนั้นว่า ยังไม่มีบุคคลใดขอให้ถอนญัตติดังกล่าวและเชื่อว่ารัฐสภาจะพิจารณาในรายละเอียดและลงมติตัดสิน ซึ่งตนไม่ตั้งใจในผลการลงมติ หากเสียงข้างมากเห็นว่าไม่ควรส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย อย่างไรก็ตามเชื่อว่าหากมติรัฐสภาไม่ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญ จะทำให้ ส.ว.ไม่สบายใจ และส่งผล

ต่อการลงมติในวาระสองและวาระสามได้

“ผมยืนยันว่าญัตติดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อให้รัฐสภายุติการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้การลงมติจะอย่างไร ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของรัฐสภา แต่ผมมองว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอำนาจที่รัฐสภาต้องดำเนินการ และการแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบรายมาตราของรัฐสภานั้นจะทำให้เวลาการแก้ไขรัฐธรรมนูญรวดเร็ว ไม่ต้องใช้เวลานานเหมือนกับการให้สมาชิกสภา ร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ดำเนินการ เชื่อว่าจะใช้เวลาเกือบ 2 ปี เพราะหลังจากมี ส.ส.ร.ต้องทำรัฐธรรมนูญใหม่ ต้องทำประชามติ และเมื่อรัฐธรรมนูญผ่านแล้วต้องออกกฎหมายลูก ซึ่งรัฐธรรมนูญใหม่ จะไม่ทันใช้ในการเลือกตั้งรอบที่จะมาถึงแน่นอน” นายไพบุลย์กล่าว

ฝ่ายค้านทำใจแพ้โหวตแก้รธน.

นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะโฆษก กมธ.แก้รัฐธรรมนูญ กล่าวว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว เหลือแค่ลงมติประเด็นที่ถูกชวนไว้ การประชุม กมธ.วันที่ 4 กุมภาพันธ์ จะโหวตชี้ขาดเนื้อหาที่ถูกชวนอยู่รอบ มีประเด็นสำคัญคือ มาตรา 256 ว่าด้วยมติของสมาชิกสภาในชั้นรับหลักการการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ฝ่ายค้านเสนอใช้เสียงกึ่งหนึ่งของรัฐสภา ฝ่ายรัฐบาลให้ใช้เสียง 3 ใน 5 ดูแนวโน้มแล้วน่าจะจบที่การใช้เสียง 3 ใน 5 เพราะเสียงของฝ่ายค้านสู้ไม่ได้ ทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระรับหลักการต้องมีเสียงสมาชิกสภาสนับสนุน 500 เสียงขึ้นไป จาก 750 เสียง ยังต้องอาศัยเสียง ส.ว.อยู่ หลังจากนั้น กมธ.ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ จะให้ ส.ส.และ ส.ว. 109 คน ที่เสนอแปรญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญมาชี้แจงรายละเอียดต่อ กมธ. คาดว่า กมธ.จะสรุปรายงานเป็นรูปเล่มเสร็จในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ เพื่อเสนอต่อประธานรัฐสภาได้กลางเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อบรรจุเข้าสู่วาระระเบียบวาระพิจารณา วาระ 2 ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ หลังจากนั้นต้องพักไว้ 15 วัน เพื่อลงมติวาระ 3 ช่วงกลางเดือนมีนาคมที่จะเปิดประชุมสมัยวิสามัญต่อไป

‘เสรี’ เชื้อสสร.200คนตอบโงทย์

นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในฐานะ กมธ.แก้รัฐธรรมนูญ กล่าวถึงมติ กมธ.ที่ให้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) มาจากการเลือกตั้ง 200 คน ว่า ส่วนตัวเห็นด้วยให้ ส.ส.ร. 200 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน แบ่งเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง นำจะได้ประโยชน์มากกว่า ซึ่งมีข้อเสนอสอง 3 แบบ โดยแบบที่ 1 แบ่งเขตเป็นเขตเล็ก โดยแบ่งเขตเป็น 200 เขตทั่วประเทศ ส.ส.ร.มาจากเขตละ

1 คน ประชาชนลง 1 เสียง แบบที่ 2 ส่งเป็นบัญชีได้โดยเอาประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง แบบที่ 3 การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตโดยเอาจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง แต่ให้จังหวัดเฉลี่ยตามประชากร ประชาชน 1 คน 1 เสียง ซึ่งหากมีการเลือกตั้งโดยหลักก็จะไปโยงกับคะแนนเสียง เลือกตั้ง ส.ส. หากแบ่งเขตเป็นเขตละ 1 คน เหมือนการเลือกตั้ง ส.ส.โอกาสซื้อเสียงเกิดขึ้นเยอะ แต่หากเอาประเทศเป็นเขตเลือกตั้งก็อยู่ เพราะไม่รู้ว่ามีใครเป็นใคร ไปๆ มาๆ ก็ได้คนเพียงกลุ่มเดียว ดังนั้นส่วนตัวเห็นว่าตอบโงทย์ที่สุดคือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง จะแก้ปัญหาซื้อเสียงได้ระดับหนึ่ง และจะมาจากประชาชนโดยตรง

เมื่อถามว่า ส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้ง 200 คน เมื่อเข้าที่ประชุมรัฐสภา มองว่าเสียงส่วนใหญ่จะเห็นด้วยกับ กมธ.หรือไม่ นายเสรีกล่าวว่า ต้องดูกันด้วยเหตุผลและอธิบายให้ที่ประชุมได้รับทราบ ซึ่งเรื่องนี้มีคณบดีของสงวนความเห็นไว้ ดังนั้นต้องให้ที่ประชุมตัดสินว่าจะเป็นอย่างไรร

เมื่อถามถึงกรอบเวลา 240 วัน ที่ให้ ส.ส.ร.ดำเนินการ นายเสรีกล่าวว่า ต้องดูภารกิจและงานที่ต้องทำ เหตุที่ต้องใช้เวลา 240 วัน ทั้งนี้ การจัดทำรัฐธรรมนูญมีกระบวนการขั้นตอนมากมาย การร่างไม่ใช่ง่ายแล้วจะผ่านทันทีเลย ต้องมีการตั้ง กมธ.ขึ้นมาพิจารณา เมื่อร่างเสร็จต้องผ่าน ส.ส.ร.และต้องตั้ง กมธ. พิจารณาร่างอีก ระหว่างนั้นต้องมีกระบวนการรับฟังความเห็นประชาชน เมื่อดูเรื่องงานก็ต้องตอบให้ได้ว่าทำไมจึงต้องใช้เวลา 240 วัน ซึ่งเป็นไปตามเหตุผล

‘เสรี’ ฐันสรรหา50สสร.รุ่น

พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในฐานะ กมธ.แก้รัฐธรรมนูญ กล่าวถึงความคืบหน้าการทำงานของ กมธ.ว่า การทำงานขณะนี้มีความคืบหน้ามากโดยการประชุมวันที่ 4 กุมภาพันธ์ จะลงมติในส่วนที่เหลืออยู่ ส่วนวันที่ 5 กุมภาพันธ์ จะเชิญผู้แปรญัตติที่ยื่นขอแปรญัตติมาประมาณ 100 กว่าคน แต่ความจริงน่าจะไม่มีกี่คน เพราะคนที่ขอแปรญัตติเหมือนกันน่าจะส่งตัวแทนมา โทรมไลน์จึงเป็นไปตามที่กำหนดไว้ ไม่มีความล่าช้า บรรยายการประชุมก็เป็นไปด้วยดี เมื่อเสนอความเห็นแล้วเสียงส่วนใหญ่ว่าอย่างไรก็ไม่มีใครขัดข้องอะไร ดังนั้น เชื่อว่าการพิจารณาจะเรียบร้อยในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ จากนั้นสลับที่ถัดไปจะสามารถส่งรายงานให้ประธานรัฐสภาเพื่อบรรจุระเบียบวาระการพิจารณาวาระ 2 ในช่วงวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ และพิจารณาวาระ 3 ช่วงกลางเดือนมีนาคม

พล.อ.เลิศรัตน์กล่าวถึงการให้ ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้ง 200 คน ว่า เป็นข้อเสนอร่างแรก

ของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ส่วนพรรคร่วมรัฐบาล เสนอ 150 คน และคัดสรร 50 แต่หลังจากที่ได้มีการอภิปราย ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเลือกตั้ง เพราะการคัดอีก 50 คน ต้องมีรายละเอียดมาก จะถูกมองว่าเป็นฝ่ายรัฐบาลมากกว่า ซึ่งเสียงส่วนใหญ่ของ กมธ.ยอมรับได้

ขี้ขาง240วันเหมาะสม

เมื่อถามถึงกรอบเวลา 240 วัน ที่ให้ ส.ส.ร.ดำเนินการ พล.อ.เลิศรัตน์กล่าวว่า การพิจารณาเรื่องนี้เราใช้เหตุผลพูดคุยกัน ส่วนตัวเคยร่างรัฐธรรมนูญมาก่อนและ กมธ.อีกหลายคนก็เคยทำหน้าที่มาก่อนเช่นกัน จึงพยายามชี้ให้ กมธ.ส่วนใหญ่เห็นว่ากรอบเวลา 120 วัน ไม่ทันแน่นอน เพราะต้องมีกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ มากมาย ซึ่งฝ่ายค้านก็เข้าใจระยะเวลา 120 วัน ไม่ทัน เมื่อทุกคนเห็นภาพการทำงานของกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญจึงยอมรับว่า 120 วัน เป็นไปไม่ได้ ส่วนใหญ่เห็นว่า 240 วัน ไม่นานจนเกินไป ไม่ได้เป็นการเตะต่าง เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมกับการทำงาน

“ส่วนตัวได้เข้ามาทำหน้าที่ กมธ.เหมือนทำหน้าที่แทนสภา เราคิดว่าสิ่งที่ต้องผลสรุปต้องเป็นที่ยอมรับของประชาชนด้วย เราพยายามประนีประนอมเพื่อให้การยกย่องในครั้งนี้คนส่วนใหญ่รับได้ ไม่ใช่เกิดขึ้นจากการกดดันหรือการเรียกร้องของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จึงคิดว่าคนส่วนใหญ่รวมทั้งในรัฐสภาน่าจะรับได้กับร่างที่จะเสนอเข้าในวาระที่ 2” พล.อ.เลิศรัตน์กล่าว

‘ลิระ’ยื่นเอาผิดม.112ฝ่ายค้านแน่

นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กท. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกรณีการแจ้งความเอาผิดฝ่ายค้าน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ว่าจะมีการร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญหมวด 2 ต้องปกป้องสถาบัน มีหน้าที่อะไรไปดูแลได้เลยเข้าใหม่ และอาจแจ้งความภายในอาทิตย์หน้าขุดก่อน แต่ยืนยัน

เมื่อถามถึงกรณีที่มีฝ่ายค้านชี้ว่าการใช้มาตรา 112 ของนายสิระคือตัวอย่างในการใช้มาตรา 112 เป็นเครื่องมือในการหาประโยชน์ทางการเมือง และทำลายล้างผู้อื่นมากกว่าที่จะนำมาปกป้องคุ้มครองสถาบัน นายสิระกล่าวว่า กฎหมายมีอยู่หรือไม่และมีผลบังคับใช้อย่างไร มาตรา 112 ที่ฝ่ายค้านชอบอ้างว่าให้เป็นเครื่องมือและจะทำการแก้ แต่มาตรา 112 ใช้กันมาตั้งนานแล้ว มันไม่ได้กระทบต่อสังคมและบ้านเมืองอะไรเลย ยกเว้นคนที่ต้องการละเมิดกฎหมายและจะให้พื้นที่หรือ ขอดมฝ่ายค้าน คือ จะให้มีผลย้อนหลังคนที่ไปละเมิด มาตรา 112 ไม่ให้รับผิดชอบหรือไม่แต่อย่างไรตอนนี้มีกฎหมายและยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ และกฎหมายมาตรานี้ทำให้ใครเดือดร้อนบ้าง อยากถามฝ่ายค้านว่า การที่เป็น ส.ส. ให้

รัฐธรรมนูญ คำปฏิญาณตนว่าต้องปกป้องสถาบันหรือไม่ มีหน้าที่ใหม่ และก่อนจะเป็น ส.ส. ตั้งแต่โดนมาเห็นสถาบันพระมหากษัตริย์ทำประโยชน์กับแผ่นดินอย่างไร อยู่อย่างสุขสบายเพราะมีสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นองค์ประมุขและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนทั้งประเทศ ไม่รู้หรือพ่อแม่ไม่ได้สอน ถึงจะเปิดโอกาสให้แก้ ดึงสถาบันลงมาให้คนจางจ้วงและละเมิดใช้หรือไม่ การแก้เพื่อประโยชน์ของพวกพ้องตัวเองเพื่อไม่ต้องรับผิดชอบหรือไม่ อยากฝากถามฝ่ายค้าน

‘เทพไท’ฟุ้ง-มีค่ายเพลงรุมจีบ

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ก่อนวันที่ผมจะถูกศาลรัฐธรรมนูญ มีคำพิพากษาให้หมดสมาชิกภาพ พันจากความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น ผมมีโอกาสได้เดินทางไปห้องบันทึกเสียงดนตรี สยามสแควร์ เพื่อบันทึกเสียงเพลงโควิดรอบ 2 ซึ่งเป็นผลงานการแต่งเพลงของอาจารย์ ชัยทองคำ ที่ต้องการแต่งให้นายมนตรี ปาน้อยนนท์ ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์ พรรคประชาธิปัตย์ ได้ขับร้อง เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ แต่เมื่อ ส.ส.มนตรีนำไปซ้อมร้องแล้วรู้ว่าไม่ถนัดร้องแนวเพลงลูกทุ่ง เพราะส่วนใหญ่จะชอบร้องเพลงแนวสตริงมากกว่า ผมเสียต๋ายเนื้อหาของเพลง และดนตรีที่ได้เรียบเรียงเสียงประสานไว้แล้ว จึงอาสาเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้เอง ซึ่งเป็นเพลงสุดท้ายที่ผมได้ร้องขณะยังเป็น ส.ส.อยู่

“ตอนนี้เมื่อผมมีสถานะเป็นอดีต ส.ส.ไปแล้วก็มีนักแต่งเพลง และค่ายเพลง มาทาบตามยื่นข้อเสนอให้ร้องเพลง ออกอัลบั้มเพลงลูกทุ่ง ซึ่งผมขอขอบคุณ และปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวไป แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมา ผมอาจจะได้ร้องเพลงลูกทุ่งอยู่บ้างก็ตาม ก็เป็นการร้องเพลงเพื่อความบันเทิงสนุกสนาน เป็นนักร้องสมัครเล่น ไม่ต้องการเป็นนักร้องอาชีพ เพราะยังยืนยันที่จะเป็นนักการเมืองอาชีพมากกว่า จะรอโอกาสกลับมาสู่เวทีการเมืองในบทบาทของ ส.ส.อีกในอนาคต” นายเทพไทระบุ

‘ศรีสุวรรณ’ร้องกท.สอบ‘ลิระ’

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า วันที่ 1 กุมภาพันธ์ จะเดินทางไปยังหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมพยานหลักฐานไป เพื่อให้ กกต.สั่งการให้เลขาธิการ กกต.ตรวจสอบและบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ตามระเบียบหรือกฎหมายที่กำหนด หลังจากที่นายสิระ เจนจา

คะ กทม. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้แจกข้าวสารให้ประชาชนชาวหลักสี่ จตุจักร ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยการลงพื้นที่เคาะประตูบ้านแจกข้าวสาร จำนวน 10,000 ถุง ถุงละ 5 กิโลกรัม ให้กับชาวบ้านในพื้นที่เขตหลักสี่-จตุจักร เมื่อช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563

นายศรีสุวรรณกล่าวต่อว่า ช่วงปีใหม่ 2564 ที่ผ่านมา นายสิระยังได้ดำเนินการแจกข้าวสารให้ประชาชนชาวหลักสี่-จตุจักร ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รวมถึงมีการแจกหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ด้วย เป็นของขวัญปีใหม่ ในนามกลุ่มเพื่อนสิระ จำนวน 10,000 ถุงอีกครั้ง เมื่อนับรวมการแจกข้าวสารทั้ง 2 รอบก็จะตกอยู่ที่ 20,000 ถุง ส่วนหน้าากก็น่าจะประมาณ 20,000 ชิ้น ซึ่งข้าวสารที่แจก เมื่อตรวจสอบราคาที่ว่าขายในท้องตลาดจะตกถุงละ 79 บาท รวมเป็นเงิน 1,580,000 บาท ส่วนหน้าากอนามัยประมาณ 50,000 บาท รวมเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 1,630,000 บาท

ปมแจกของเกินกว่าข้อกำหนด

นายศรีสุวรรณกล่าวอีกว่า การที่ ส.ส.แจกสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นสิ่งที่ดี สามารถทำได้ เพราะถือว่าเป็นการให้ในแต่ละโอกาส เมื่อมีเหตุอันสมควร และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ แต่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกท.ว่าด้วยจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามระเบียบหรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ซึ่งได้กำหนดโดยมีราคาหรือมูลค่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะให้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท แต่หากเป็นการให้ที่เกินกว่าจำนวนที่กำหนดดังกล่าว กฎหมายกำหนดให้นำไปรวมคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ทั้งนี้ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา กท.กำหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร ส.ส.แต่ละคนได้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท

“การที่นายสิระแจกข้าวสารและหน้ากากให้ประชาชนชาวหลักสี่-จตุจักร ซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งของตนเองที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มากถึงประมาณ 1,630,000 บาท ซึ่งเกินไปกว่าที่กำหนดไปมากแล้ว จึงอาจเป็นเหตุทำให้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป นายสิระอาจไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้อีกเพราะแค่ค่าสมัครอย่างเดียวก็ 10,000 บาทแล้ว” นายศรีสุวรรณกล่าว

บุคคล แนวหน้า

ถืออยู่ในมือท่านฉบับนี้และเต็มไปด้วยสาระและข้อเท็จจริง
คือหนังสือพิมพ์แนวหน้า www.naewna.com ทุกบรรทัด ตรงไป
ตรงมา... ■■■ แม้จะคลาดลือกลหลายอย่างในวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ แต่สำนวน
“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ถือเป็นวิธีการหนึ่ง ซึ่งหลายภาคส่วน
รณรงค์ เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนคนไทย ติดเชื้อไวรัสโควิด-19
... ■■■ วิธีการเดียวกันนี้ ก็ยังสามารถนำมาใช้กับการป้องกันสุขภาพ
และทางเดินหายใจ อันเนื่องมาจากค่าฝุ่นละออง ขนาดเล็กกว่า 2.5
ไมครอน (PM2.5) ซึ่งมีค่าสูงอยู่มากในช่วงระยะเวลา... ■■■ ทั้งนี้
ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการแก้ไขปัญหาและ
วางมาตรการอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนส่วนใหญ่
ที่ต้องการอากาศบริสุทธิ์สำหรับการดำรงชีวิต ตามสิทธิพื้นฐานของมนุษย์
... ■■■ นายอภิรักษ์-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ย้ำให้เห็นว่า ฝุ่น PM2.5
ยังเป็นปัญหาระดับชาติ ที่รัฐบาลต้องแก้ปัญหาเชิงรุก ซึ่งในการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี หลายครั้งที่ผ่านมาก็ได้มีการหารือ มาตรการต่างๆ
ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว แต่ก็ต้องขอความร่วมมือทุก
ภาคส่วนให้ความร่วมมือด้วย... ■■■ และกล่าวเสริมอีกด้วยว่า วันนี้ก็
ทำงานด้วยกัน ทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
มหาดไทย ทหารนะครับ ก็ขอความร่วมมือจากภาคประชาชนด้วยแล้วกัน
... ■■■ เพราะมีหลายส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งโรงงานอุตสาหกรรมด้วยอะไร
ด้วยนะครับ ในการเผาพื้นที่การเกษตร ในประเทศเราจะต้องข้มงวด
อย่างไร อันนี้ได้มีการแสวงหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิด
ความเดือดร้อน... ■■■ ส่วน พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวง
กลาโหม เปิดเผยว่า บิ๊กป้อม-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ
สั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวง
มหาดไทย รวมทั้ง กทม. ประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยทุกจังหวัดถึงระดับท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนแผน
เฉพาะกิจ... ■■■ เพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองของจังหวัด
ที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน โดยให้เร่งจัดชุดเฉพาะกิจ กระจาย
ลงพื้นที่สำรวจและหยุดสาเหตุหลักจากการเผาในที่โล่งที่เกิดขึ้นใน
ทุกพื้นที่ทันที โดยเฉพาะพืชผลการเกษตร โดยให้ขอความร่วมมือ

ประชาชนและบังคับใช้กฎหมายควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่องและ
จริงจัง... ■■■ อีกทั้ง ทางโฆษกฯ กลาโหม ยังระบุอีกด้วยว่า ให้ประสาน
กับสาธารณสุขจังหวัด ลงพื้นที่ให้คำแนะนำและช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง
ที่อาจได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งให้ประชาสัมพันธ์สร้างการ
ตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ควันในห้วงเวลาดังกล่าว... ■■■ หากพบเห็นการเผาในที่โล่ง ขอให้แจ้ง
เบาะแส 1650 โดยระหว่างนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังสุขภาพ ลด
เวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความ
จำเป็น... ■■■ ส่วนสาเหตุอันดับต้น ๆ ที่ตกเป็นจำเลยในเรื่องการทำให้
ค่าฝุ่น PM2.5 สูงขึ้น นั่นก็คือ การเผาทำลายวัชพืช เพื่อปรับพื้นที่
เพาะปลูก ทางเสี่ยต่อ-เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ได้สั่งการให้
ทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ดูแลปัญหาเรื่องการเผาพื้นที่เกษตร
มาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 โดยกรมส่งเสริม
การเกษตรสร้างและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา รวมถึงเร่งรัด
จัดการเพื่อแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมด้วย... ■■■ ทางด้าน
เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเสริมว่า
ในช่วงวิกฤติปัญหาหมอกควันขนาดเล็กที่ปกคลุมทั่วทุกภูมิภาคที่ผ่านมา
กรมส่งเสริมการเกษตรกำชับให้ทุกจังหวัดควบคุม กำกับดูแลพื้นที่
การเกษตรอย่างเข้มงวด... ■■■ และกำหนดมาตรการดำเนินการ โดยจัด
ตั้งชุดปฏิบัติการประจำพื้นที่ (ระดับอำเภอ) บูรณาการกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เฝ้าระวัง ออกตรวจ ป้องปราม ระวัง ยับยั้ง
แจ้งเหตุ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดการ
เผาในพื้นที่เกษตรกรรม... ■■■ และเน้นให้เกษตรกร
เกิดความตระหนัก และเกิดความเข้าใจในการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรม ร่วมกันเฝ้าระวัง และสร้างเครือข่าย
เข้มแข็ง ให้เกษตรกรเห็นถึงประโยชน์ที่ได้จากการ
หยุดเผาด้วยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจทางการ
เกษตร เป็นการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตร
อย่างยั่งยืนอีกทางหนึ่ง... ■■■ ที่สำคัญยิ่งๆ คือ
เอกภรณ์ วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อย
และน้ำตาลทราย ก็ได้กำชับกับบรรดาอุตสาหกรรม
จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกอ้อย 47 จังหวัด ถึงปัญหาฝุ่นพิษ
ว่าได้เน้นย้ำมาตรการแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ โดยรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ไม่ให้เก็บเกี่ยวอ้อยด้วยการเผาไร้อ้อย
ก่อนตัดส่งเข้าโรงงาน หากมีการฝ่าฝืนมาตรการ
ก็จะไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐตามโครงการ

ช่วยเหลือชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM2.5 ...■■■ สำหรับมาตรการควบคุมฝุ่น PM2.5 ในกรุงเทพมหานคร นั้น ทาง ศิลปสวย ระวีแสงสุรีย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 อย่างต่อเนื่อง อาทิ การตรวจวัดควันดำ การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ การควบคุมไม่ให้มีการเผาในที่โล่ง เพิ่มความถี่ในการล้างทำความสะอาดทางเท้าและถนน การฉีดล้างใบไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่จับฝุ่น...■■■ การติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำดักจับฝุ่นละอองบนอาคารสูง การคุมเข้มมาตรการป้องกันฝุ่นบริเวณสถานที่ก่อสร้าง เป็นต้น...■■■ “มือปราบ” นั้น เห็นด้วยกับทางรัฐบาล ที่ระบุว่า ปัญหาฝุ่น PM2.5 นั้น ประชาชนทุกคนต้องช่วยกันแก้ไข เพราะถึงแม้จะโยนให้ใครเป็น “แพะรับบาป” ก็คงจะไม่เกิดประโยชน์อันใด...■■■ ดังนั้น หากประชาชนมีวินัย ใส่ใจสถานการณ์และสภาพอากาศที่เกิดขึ้น โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆ น้อยๆ เช่น ลดใช้รถส่วนตัว อาศัยการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ การปลูกต้นไม้ภายในพื้นที่บ้าน เป็นต้น ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 บรรเทาเบาบางไปได้...■■■ รวมทั้ง หากมีมาตรการทางภาษีที่จูงใจให้ผู้ประกอบการ ลดการปล่อยก๊าซหรือควันพิษแล้ว...■■■ เชื่อแน่ว่า จะมีผู้ประกอบการหันมาสนับสนุนและช่วยเหลือให้อากาศกลับมาดีอย่างเหมาะสมแน่นอน...■■■ สวัสดีครับ

มือปราบ



เศรษฐกิจ-ธุรกิจ > ข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจ

เยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย3,440ล้านบาท

บาท

วันที่ 31 ม.ค. 2564 เวลา 16:06 น.



เยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 63 เพิ่มเติมอีก 2,013 ครัวเรือน

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบอนุมัติเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 เพิ่มเติมอีกจำนวน 2,013 ครัวเรือน โดยจากเดิมที่มีมติอนุมัติโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาสภาพอากาศ และการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้จีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าลำไยจากประเทศไทยไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศได้ ขณะที่ปริมาณผลผลิตล้นตลาด รัฐบาลจึงให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยที่ได้ขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 จำนวน 200,000 ครัวเรือน ในอัตราไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ ภายใต้กรอบวงเงินรวม 3,440 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการได้สิ้นสุดไปแล้ว เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ผลการดำเนินโครงการ พบว่ามีเกษตรกรชาวสวนลำไยที่เข้าข่ายได้รับการเยียวยาจำนวนทั้งสิ้น 202,013 ครัวเรือน พื้นที่รวม 1,429,013 ไร่ ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้จำนวน 2,013 ครัวเรือน

ดังนั้น เพื่อให้การเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยเป็นไปอย่างครอบคลุม และทั่วถึง จึงมีมติขยายระยะเวลาโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ออกไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ พร้อมให้ปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายโครงการจากเดิมที่กำหนดไว้จำนวน 200,00 ครัวเรือน เป็น “ไม่จำกัดจำนวนครัวเรือนเกษตรกร” และให้เยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยในส่วนที่เกินจากเป้าหมายเดิม จำนวน 2,013 ครัวเรือน โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เริ่มดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้เกษตรกรชาวสวนลำไยได้หลังจากวันที่ ครม. อนุมัติ